

Lời BBT : Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Tạp chí VNCT trân trọng giới thiệu vài nét về nhạc sĩ Đắc Nhân - tác giả bài hát "Tâm Vu".

VNCT



Nhạc
Sĩ

Đắc Nhân

Tác giả bài hát "Tâm Vu"

Nhạc sĩ Đắc Nhân tên thật Phạm Đắc Nhân, sinh ngày 16/8/1923 tại Thới Thạnh, Ô Môn, Cần Thơ.

Ông nội ông từ đất Nghệ An lưu lạc vào Trácin Biên Hòa sinh sống, theo nghĩa quân Trương Định. Sau khi khởi nghĩa thất bại ông phải tạm lánh về vùng Ô Môn.

Cha ông giỏi chữ Nho thích kéo đàn cò. Mẹ ông thường kể cho con cái nghe truyện Tàu, với những nhân vật đầy nghĩa khí, trung liệt.

Thuở nhỏ, ông học đàn kim do chú Hai Cừ dạy và học văn hóa với thân sinh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.

Ông tham gia cách mạng những năm đầu kháng chiến trong Ban tuyên truyền phòng chính trị Phân Liên Khu Miền Tây Nam Bộ. Để phục vụ cho nhu cầu cách mạng, những năm đó ông hăng say sáng tác : Sáp chiến (1946), Việt Nam ngàn dặm (1948), Nhấn về Thành (1949). Và đặc biệt là bài hát "Tâm Vu" ông viết năm 1948 ở vùng Cái Sắn do Quốc Hương đặt lời. Bài hát được phổ biến rất nhanh. Đến nay hơn 50 năm vẫn luôn tồn tại mãi với thời gian. Hiện là nhạc hiệu của Đài phát thanh Cần Thơ.

Trong những năm tháng sống trên đất Bắc, ông luôn nhớ về quê nhà, nơi ấy có dòng sông Hậu hiền hòa tắm mát tuổi thơ ông. Bằng chất nhạc tha thiết, chân thật, hồn nhiên ông đã thể hiện rất thành công bài hát "Cần Thơ gạo trắng nước trong". Và với chất lãng mạn, nhạy cảm của người nhạc sĩ, ông đã cảm nhận trước với một Tây Đô trong tương lai. Từ năm 1948 ông đã cho ra đời bài hát "Tây Đô trong phút mơ".

Gần 50 năm cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, ông đã để lại trên 50 ca khúc có giá trị, một số khối lượng lớn nhạc cho các vở sân khấu cải lương và nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật âm nhạc nước ngoài và cải lương Nam Bộ.

Ông đã vĩnh viễn ra đi trong một cơn trọng bệnh năm 1989, giữa những ngày mùa thu lịch sử. Nhạc sĩ Đắc Nhân xứng đáng là một tấm gương lao động nghệ thuật không mệt mỏi vì một nền âm nhạc dân tộc Việt Nam hiện đại.



LÊ NGHIỆP